

Tại sao học đại học? Tỷ phú Mark Cuban: Vì tiền

Tác Giả: Lê Tâm (theo US News)

Thứ Hai, 28 Tháng 5 Năm 2012 21:34

“Thời gian để học chính là lúc học cách thức học hỏi.”



Nhà tỷ phú Mark Cuban, chủ nhân đội bóng rổ Dallas Mavericks, mới đây đưa ra lời khuyên các học sinh trung học hãy coi việc đi học đại học là một quyết định thu nhập và thời gian mới, hãy thức tỉnh khi chọn đi học của mình để đừng lãng phí thời gian quý báu.

Trên trang blog của mình hôm 13 Tháng Năm, ông Cuban cảnh báo rằng sắp xảy ra tình trạng khủng hoảng trong lĩnh vực đại học.

Do chi phí đi học đang gia tăng mỗi năm, các sinh viên bỏ dở môn toán - hoặc bắt buộc phải môn toán - ngày càng nhiều và số toán miễn ngày càng lớn hơn.

“Cũng giống như trong kinh doanh, giá cả sẽ tăng lên cho đến khi nào thị trường ngộp vì lợi nhuận. Và lúc đó thì đã quá trễ,” ông Cuban tiên đoán.

“Sinh viên rời bỏ ngành miễn các môn toán mà các trường đại học tiếp tục đưa ra nay vẫn trông đợi vì lợi nhuận. Và khi họ có hành động này, học phí sẽ phải giảm xuống.”

Do vậy, khi không còn nguồn tiền vốn trong thị trường đầu vào, các đại học sẽ phải tìm cách cắt giảm chi phí “và sau cùng tất cả sẽ đưa đến sự suy thoái về trình độ và số lượng trong hệ thống đại học mà chúng ta đang có hiện nay,” ông Cuban viết.

Tại sao học đi học? Tờ phú Mark Cuban: Vì tiền

Tác Giả: Lê Tâm (theo US News)

Thứ Hai, 28 Tháng 5 Năm 2012 21:34

Thì còn các học sinh đang tính chuyên đi học đi học hiện nay thì sao?

Nhà tờ phú tờ nghiên cứu đi học Indiana University-Bloomington có một số lời khuyên thực tế cho học trong hoàn cảnh hiện nay của đi học Mỹ hiện nay.

“Điểm chính yếu là các sinh viên tiếp tục và các sinh viên đang đi học lúc này phải là những người tiêu thụ thật khôn ngoan,” ông Cuban cho tờ US News and World hay.

“Quyết định nên chọn trường đi học không thể có dựa trên những cảm xúc tình cảm hay vì những gì gọi là danh giá. Quyết định này phải thật thực tế.”

Đó có thể có những quyết định tốt, các học sinh nên chọn những nơi học có thể vào học mà không cần phải mất tiền học, ông Cuban khuyên, và nên tìm hiểu kỹ lưỡng về đồ nghề trợ giúp tài chính thay vì chỉ nhìn thoáng qua giá cả bề mặt.

“Tại các trường đi học công lập ở những tiểu bang, tuy giá học phí có thể thấp hơn đôi chút, nhưng vì học không có nhiều tiền để trợ cấp tài chính cho sinh viên, nên nếu tính toán kỹ càng thì có thể mức học phí của trường tuy nhỏ hơn, có giá học phí cao hơn một chút, nhưng lại có một chương trình trợ giúp tài chính tốt hơn nhiều,” ông Cuban cho hay.

Và tuy rằng các học sinh vẫn cần nghiên cứu trung học và những mong có cơ hội đi ra khỏi nhà, học nơi xa, để không phải gặp cha mẹ, ông Cuban nói rằng các bậc này cũng nên để ý đến những trường gần nhà, để có thể tiếp xúc cùng với gia đình.

“Hãy đi học ở các trường (gần nhà) này trong hai năm đầu đi học,” theo lời ông Cuban, và những chuyên gia từ University of Pittsburg và Indiana University đi học ngành Quản Trị Doanh Nghiệp.

“Hãy lấy các lập luận năm đầu tiên và năm thứ nhì, hãy tìm ra ngành bạn muốn theo học nếu hiện tại chưa biết rõ, hay cũng để xác định những ngành để bạn tiếp tục mong muốn; rồi sau đó quyết

Tại sao học đi học? Tờ phú Mark Cuban: Vì tiền

Tác Giả: Lê Tâm (theo US News)

Thứ Hai, 28 Tháng 5 Năm 2012 21:34

Đi học là tiếp tục học ở trường hay đi đến một trường khác, và có giá cả phải chăng là vấn đề xuất sắc trong ngành bán buôn học.”

Ông Cuban cũng nhận gặp đến các sinh viên rằng “thời gian đi học chính là lúc đi học cách thức học học.”

Trong phần cuối của cuộc trò chuyện phỏng vấn của tờ U.S.News, ông Cuban khuyên đi học “hãy có quy định đi học thực sự chính xác và trường bán buôn theo học và chắc chắn là sau đó tất cả các món lợi phải có để đi học đi học sẽ đến với bạn.”